



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม งานบริหารและธุรการ โทร. ๕๓๒๑

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๕.๑/ ว ๖๑๑

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญร่วม โครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าและจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖”

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน/หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นางนันทน์พิน อรัญยกานนท์)/ผู้อำนวยการกองแนะแนว สหกิจศึกษา/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา/ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด/ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์/ผู้อำนวยการกองกลาง

ด้วยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จะจัดโครงการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าและจัดทำ แผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงาน มาเป็นแนวทางในการพัฒนา ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ปี ๒๕๕๕ และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ปี ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กองกิจการนักศึกษา กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คณะ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีส่วนร่วมในการระดมความคิดแบบบูรณาการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมนักศึกษา การวางแผน การกำหนดโครงการและกิจกรรม และหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพันธกิจในการพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจะจัดโครงการ ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ดังนั้นเพื่อให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ ในวันและเวลาดังกล่าว และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามเอกสารแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(อาจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดี